

บาท/ดอลลาร์แข็งค่าสวนภูมิภาค หลังการเมืองผ่อนคลาย-เงินไหลเข้า

*บาท/ดอลลาร์แข็งค่าสวนทางกับสกุลเงินส่วนใหญ่ในภูมิภาค โดยได้รับแรงหนุนจากกระแสเงินทุนที่ไหลกลับเข้ามาในช่วงนี้ หลังจากปัจจัยการเมืองในประเทศผ่อนคลายลง

*ดอลลาร์ทรงตัวใกล้ระดับต่ำสุดในรอบกว่า 4 เดือน เมื่อเทียบกับตะกร้าเงินในการซื้อขายช่วงเช้าที่ตลาดเอเชีย จากความวิตกก่อนการทบทวนนโยบายของนางเจเน็ต เบลเลน ประธานเฟด

*ตลาดคาดว่า เฟดจะปรับลดขนาดของโครงการซื้อพันธบัตรลง 1 หมื่นล้านดอลลาร์ต่อเดือน หลังเสร็จสิ้นการประชุมนโยบายในวันนี้ ซึ่งเป็นการประชุมทบทวนนโยบายครั้งแรกของนางเบลเลน นับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งประธานเฟด

*เทรดเดอร์ในตลาดการเงินโลก จับตาดูการขึ้นาลงหน้าด้านนโยบายของเฟด โดยหลายคนคาดว่า เฟดจะทำให้ตลาดมั่นใจว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยยังคงเป็นเรื่องอีกยาวไกล แม้อัตราว่างงานลดลงเร็วกว่าคาดก็ตาม ขณะที่ ก่อนหน้านี้เฟดระบุว่า จะไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยจนกว่าอัตราว่างงานจะลดลงสู่ระดับ 6.5%

*การคาดการณ์ที่ว่า นางเบลเลนจะมีท่าทีแบบผ่อนคลายนั้น ช่วยสกัดอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ และลดความน่าสนใจของดอลลาร์สำหรับนักลงทุนพันธบัตร

*ตลาดทั่วโลกคลายวิตก หลังประธานาธิบดีวลาดีเมียร์ ปูติน ของรัสเซียกล่าวว่า เขาไม่มีแผนจะยึดแคว้นอื่นๆของยูเครน หลังจากทีพลเมืองชาวไครเมีย ได้ลงมติที่จะผนวกรวมกับรัสเซียเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 32.160 บาท

*08.58 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.08/13 จาก 32.15/17 เมื่อวาน
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.08/12 จาก 32.16/18 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 101.33/34 จาก 101.42 เมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3929/31 จาก 1.3933 เมื่อวาน

"เช้านี้เราค่อนข้างจะสวนทางกับ regional มองว่าเป็นผลจากเรื่องของ การเมือง ที่ช่วงหลังดูเบาลงไปเยอะ แล้ว flow ที่กลับเข้ามาในตลาดหุ้น ก็ช่วยหนุน" ดิลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทเช้านี้ได้แรงหนุนจากกระแสเงินทุน ที่ไหลกลับ เข้ามาในไทย หลังปัจจัยการเมืองในช่วงหลังเริ่มผ่อนคลายลง และมีการยกเลิกการ ใช้พระราชกำหนด(พ.ร.ก.) บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินไปแล้ว ดิลเลอร์ ประเมินว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวต้านที่ 32.05 และถัดไปที่ 32.00 ส่วนแนวรับให้ไว้ที่ 32.15 และ 32.20

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอ หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้